

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p><b>๒๑๐๘๖๑</b></p> <p><b>เรื่อง :</b> การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p><b>สารัตถะ :</b> กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และขอให้ยกเลิกชั้นความลับของเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ ๑ สำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะว่าง เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และได้พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นควรแต่งตั้ง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ ๑ กรมการข้าว ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ ๑ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะว่าง ตามมาตรา ๕๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า “การบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง”</p> <p><b>มติ ครม. :</b> อนุมัติตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงาน องคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไปแล้ว</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p><b>๒๑๐๘๖๑</b></p> <p><b>เรื่อง :</b> การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : AEM) ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>สารัตถะ :</b> ๑. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารจำนวน ๗ ฉบับ และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขรายการเอกสารดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก</p> <p>๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง ๗ ฉบับ</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>สาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : AEM) ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยในระหว่างการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งในส่วนของไทยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีการรับรองเอกสารด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๗ ฉบับ</p> <p>๑. <u>ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน</u> มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาความเชื่อมั่นของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนภูมิภาคไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง</p> <p>๒. <u>ร่างเอกสารด้านเศรษฐกิจ</u> จำนวน ๖ ฉบับ ดังนี้</p> <p>๒.๑ <u>ร่างกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน</u> มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๒.๒ <u>ร่างหลักการสำคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน</u> เป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการออก/ทบทวนกฎระเบียบไม่ให้เกิดภาระต่อการค้าเกินความจำเป็น</p> <p>๒.๓ <u>ร่างบัญชีกฎเฉพาะรายการสินค้าในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี</u> ฉบับปี ๒๐๑๗ และบัญชีรายการสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี ฉบับปี ๒๐๑๗ ประกอบด้วยรายการสินค้าจำนวนทั้งสิ้น</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ.)</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ :</b></p> <p>เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนและช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน</p> <p><b>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>

๒,๗๓๕ ประเภทย่อย

๒.๔ ร่างแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของสินค้า

เป็นเอกสารที่ระบุถึงแนวปฏิบัติสำหรับการออกมาตรการที่มีใช่ภาษีในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมทางการค้าระหว่างกันในประเทศสมาชิก ลดผลกระทบจากการบิดเบือนทางการค้า และมุ่งหมายให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลง ATIGA

๒.๕ ร่างแผนงานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกรอบอาเซียนบวกสาม ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เป็นเอกสารพื้นฐานเพื่อดำเนินการตามแผนงานความร่วมมือของกรอบอาเซียนบวกสามช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับการรับรองโดยที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในกรอบอาเซียนบวกสาม

๒.๖ ร่างเป้าหมายความสำเร็จของการเจรจาในปี ประกอบด้วย ประเด็นสำคัญที่จะสรุปการเจรจาภายในปี ๒๕๖๑ อาทิ สรุปการเจรจาทั้งหมดสำหรับบทสนทนาและสนทนาพิเศษ กฎระเบียบทางเทคนิค พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขัน การระงับข้อพิพาท สรุปการเจรจาข้อพิพาท สรุปการเจรจาข้อผูกพันเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน สรุปกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ข้อบทส่วนใหญ่ในบททรัพย์สินทางปัญญา การเยียวยาทางการค้า การเงินและโทรคมนาคม

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อเอกสารด้านเศรษฐกิจทั้ง ๗ ฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนและช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

**มติ ครม. :** ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารที่จะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและข้อสังเกตของกระทรวงการคลังไปพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒. กรณียุติร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (The ASEAN Agreement on Electronic Commerce) ที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม ให้กระทรวงพาณิชย์ รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดำเนินการต่อไปอย่างเคร่งครัด

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p><b>๒๑๐๘๖๑</b></p> <p><b>เรื่อง :</b> การนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน</p> <p><b>สารัตถะ :</b> ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ การนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่</p> <p>๑) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ๒) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ๓) กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา และ ๔) กลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมา ประเทศไทยไม่ได้มีการเสนอพื้นที่คุ้มครองเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนเพิ่มเติมอีก</p> <p>๒. ในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนของประเทศไทย และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ขั้นตอนการนำเสนอพื้นที่อุทยานมรดกแห่งชาติประเทศไทย โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ประสานงานคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p><b>หน่วยงานที่รับผิดชอบ :</b> ทส./กษ. (สกต.สป.กษ./วก./ปศ./กป.)</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ :</b></p> <p style="text-align: center;">เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายของอุทยานมรดกแห่งอาเซียน และแสดงถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเวทีระดับอาเซียน อีกทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง</p> <p><b>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</b></p>

(ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity : AWGNCB) จะจัดส่งเอกสารนำเสนอพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน (AHP Nomination Dossier) ให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity : ACB) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks Committee) เพื่อส่งเอกสารนำเสนอ ให้แก่คณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเมินพื้นที่ และเสนอคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity) พิจารณา ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on Environment) เพื่อให้การรับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกแห่งอาเซียนต่อไป

๕. พื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะโดดเด่นที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน พร้อมจะนำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ สรุปได้ดังนี้

๕.๑ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง มีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและความเป็นตัวแทนของภูมิภาค เนื่องจากพื้นที่ประกอบด้วยระบบนิเวศหลายประเภท เช่น ป่าดิบชื้น ป่าเขาหินปูน ป่าชายหาด ป่าชายเลน แนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่หญ้าทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น อีกทั้งพื้นที่ยังมีเอกลักษณ์พิเศษและเป็นเพียงแห่งเดียวในโลกที่มีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน จาก ๒ มหาสมุทรเขตร้อนมาบรรจบกัน คือ มหาสมุทรอินเดียทางตอนเหนือและมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก จึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่งทะเลของชีวภูมิภาคอันดามัน ก่อให้เกิดการผสมของสิ่งมีชีวิตจากระบบนิเวศทางทะเลของอันดามันเหนือกับสิ่งมีชีวิตที่มาจากกระแสน้ำทางใต้จากอินโดนีเซีย เกิดเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งมีความสำคัญในระดับโลกและใกล้สูญพันธุ์จากการคุกคาม ได้แก่ นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) นกฟินฟุต (Heliopais personata) และพะยูน (Dugong dugon) เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งอาศัยที่สำคัญของนกอพยพในฤดูหนาว อีกทั้ง พื้นที่ดังกล่าวยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการจัดการพื้นที่ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ได้รับความเห็นชอบคือ แผนแม่บทการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ และยังได้รับประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทำให้พื้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ปราศจากการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับระบบนิเวศ โดยพบว่าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมมีภาพเขียนสี แสดงวิถีชีวิตมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง พบหลักฐานซึ่งระบุได้ว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่พักชั่วคราวระหว่างเดินทาง

๕.๒ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเลที่มีความเป็นตัวแทนของภูมิภาค เนื่องจากพื้นที่ประกอบด้วยระบบนิเวศหลายประเภท เช่น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าชายหาด ป่าชายเลน สังคมพืชรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้น จึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย มีความสำคัญ

และใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ โลมาปากขวด (Tursiops aduncus) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) และเต่าตนุ (Chelonia mydas) รวมทั้ง เป็นพื้นที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ เพราะพบพืชถิ่นเดียวของโลก คือ กัลวี่ไม้รองเท้านารีอ่างทอง (Paphiopedi lumniveum) และสัตว์ที่อยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ คือ ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีการจัดการพื้นที่ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ได้รับความเห็นชอบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ และแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และยังได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทำให้พื้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่อย่างต่อเนื่อง ปราศจากการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าว มีการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียน การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม เป็นต้น อีกทั้งพื้นที่ยังมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเกิดจากการผุพังสลายตัวของเขาหินปูนโดยสภาพธรรมชาติจากน้ำใต้ดิน ทำให้เกิดเป็นถ้ำขนาดใหญ่และโพรงหินอยู่ทั่วไป และการเกิดทะเลสาบน้ำเค็มบนเกาะ มีชื่อเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ทะเลใน”

๕.๓ การนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นพื้นที่เขตอุทยานมรดกแห่งอาเซียนของประเทศไทย นอกจากจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวให้ได้รับความชื่นชมในระดับภูมิภาค และในระดับนานาชาติที่พื้นที่มีคุณค่าโดดเด่นแล้ว ยังเป็นการคุ้มครองความเป็นเอกลักษณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย นับเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายของระบบนิเวศในถิ่นที่อยู่สอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ควรค่าต่อการสงวนรักษาไว้เพื่อให้เป็นมรดกทางชาติแก่อนุชนต่อไป

**มติ ครม. :** ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๒. กรณีเมื่อพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนแล้ว ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดังกล่าวให้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ และคงความเป็นมรดกอุทยานแห่งอาเซียนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p><b>๒๑๐๘๖๑</b></p> <p><b>เรื่อง :</b> ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่มีการลงนามในระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๖</p> <p><b>สารัตถะ :</b> พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <p>๑) ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่มีการลงนามในระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๖ (ตามข้อ ๒.) จำนวน ๖ ฉบับ (ได้แก่ ร่างเอกสาร ผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจไทย - จีน ครั้งที่ ๖ และร่างบันทึกความเข้าใจ/ร่างพิธีสารของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ๕ ฉบับ) และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก</p> <p>๒) อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสาร ผลลัพธ์การประชุมฯ (ตามข้อ ๒.๑)</p> <p>๓) อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไว้คู่ปรอระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตามข้อ ๒.๒.๑)</p> <p>๔) อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในร่างพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตว์แพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง และชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน (ตามข้อ ๒.๒.๒)</p> <p>๕) อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในร่างบันทึก</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (ปศ.)</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ :</b></p> <p>เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และการพัฒนา เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมและให้ความสำคัญกับจีนผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายด้านจะเป็นการเปิดโอกาสให้ไทย ได้พัฒนาความร่วมมือกับจีนอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p><b>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>

ความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (ตามข้อ ๒.๒.๓)

๖) อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับกระทรวงพาณิชย์ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตามข้อ ๒.๒.๔)

๗) อนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทยกับสถาบันอวกาศแห่งชาติของ สาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องความร่วมมือด้านอวกาศ (ตามข้อ ๒.๒.๕)

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ ๖ การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมเตรียมการระดับอธิบดีสำหรับการประชุม JC เศรษฐกิจ – จีน ครั้งที่ ๖ การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และการหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และมนตรีแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน (นายหวัง หย่ง) และการจัดกิจกรรมคู่ขนาน เช่น การจัดงานสัมมนา การจับคู่ทางธุรกิจ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและ พิจารณาประเด็นความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และเศรษฐกิจ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ฝ่ายไทยประสงค์จะผลักดัน ในการประชุมดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศไทย

๒. ในระหว่างการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ ๖ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และมนตรีแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน (นายหวัง หย่ง) เป็นประธานการประชุมร่วมและมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนั้น ที่ประชุมฯ จะมีการร่วมลงนามเอกสารต่างๆ ที่เป็นผลลัพธ์ของการประชุมฯ เพื่อให้มีผลที่เป็น รูปธรรม จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่ ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจ – จีน ครั้งที่ ๖ และร่างบันทึกความเข้าใจ/ ร่างพิธีสารของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ๕ ฉบับ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๒.๑ ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ ๖ (Agreed Record of the Sixth Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People's Republic of China) ร่างเอกสารฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทางการแข่งขันของไทยและจีน การติดตามผลการดำเนินการที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน รวมทั้งเป็นการแสดง เจตนาของทั้งสองฝ่ายที่มุ่งเสริมสร้าง กระชับ และขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ ระหว่างกัน โดยเฉพาะในสาขาหลัก เช่น ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน



การค้าสินค้าเกษตร ทรัพย์สินทางปัญญา ความเชื่อมโยงด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อวกาศ และนวัตกรรม การท่องเที่ยว การเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น/อนุภูมิภาค รวมถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

๒.๒ ร่างบันทึกความเข้าใจ/ร่างพิธีสาร จำนวน ๕ ฉบับ หน่วยงานต่างๆ ของไทย ได้หารือร่วมกับจีนและเห็นพ้องให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ/พิธีสารระหว่างกันในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสารที่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันและพร้อมจะลงนามในการประชุม ดังนี้

๒.๒.๑ เอกสารร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of understanding on Establishing Working Group on Promoting Unimpeded Trade between the Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Commerce of the People's Republic of China)

สาระสำคัญ : เพื่อจัดตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีภารกิจหลักในการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้า การประเมินสถานะของความร่วมมือทางการค้าทวิภาคี และสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ และขยายการค้าระหว่างกัน

ผู้ลงนาม : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยหรือผู้แทน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนหรือผู้แทน

๒.๒.๒ เอกสารร่างพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย หลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน (Protocol between the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand and the General Administration of Customs of the People's Republic of China on Inspection, Quarantine and Veterinary Sanitary Requirements for Frozen Poultry Meat and By - products to be exported from Thailand to China)

สาระสำคัญ : กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์เพื่อการส่งออก เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง และชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากไทยไปยังประเทศจีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกของไทยไปยังจีน

ผู้ลงนาม : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทน และเลขาธิการสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือผู้แทน

๒.๒.๓ เอกสาร ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แห่งราชอาณาจักรไทยกับสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน (Memorandum of Understanding on Cooperation between the Office of the Board of Investment of the Kingdom of Thailand and China Council for the Promotion of International Trade)

สาระสำคัญ : ส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและจีนในสาขาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศไทยตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านนโยบาย เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจและการลงทุนระหว่างคู่ภาคี

ผู้ลงนาม : เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือผู้แทน และรองประธานสภาส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน

๒.๒.๔ เอกสาร ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกกับกระทรวงพาณิชย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of Understanding between Eastern Economic Corridor Office of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Commerce of the People's Republic of China to Promote the Strategic Cooperation with the "Eastern Economic Corridor" under the Belt and Road Initiative)

สาระสำคัญ : ส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาลไทยและจีนตามโครงการ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ” ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐ ” ของไทย และโครงการ “ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน

ผู้ลงนาม : เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้แทน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนหรือผู้แทน

๒.๒.๕ เอกสาร ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทยกับสถาบัน อวกาศแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง ความร่วมมือด้านอวกาศ (Memorandum of Understanding between Geo – informatics and Space Technology Development Agency of Thailand and China National Space Administration of the People's Republic of China on Space Cooperation)

สาระสำคัญ : ส่งเสริมความร่วมมือด้านการสำรวจอวกาศ เช่น การส่งโครงการวิจัยไทยขึ้นไป ดำเนินการวิจัยและทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติเทียนกง/การพัฒนาบุคลากรและโครงการวิจัยไทยให้มีศักยภาพ เพื่อการดำเนินวิจัยและทดลองในสถานีอวกาศ รวมไปถึงการใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศร่วมกัน

ผู้ลงนาม : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือผู้แทน และเลขาธิการสถาบันอวกาศแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือผู้แทน

๓. ร่างเอกสารฯ ทั้ง ๖ ฉบับข้างต้น (ตามข้อ ๒.) มิได้ใช้ถ้อยคำหรือมีบริบทที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับ ของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญา

ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่โดยที่ร่างเอกสารฯ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นของไทยที่จะให้ความร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามเอกสารดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงควรเสนอร่างเอกสารฯ ที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุม JC เศรษฐกิจ – จีน ครั้งที่ ๖ ข้างต้นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

**มติ ครม. :** ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ] สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนาม ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ ๖ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้